

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

วัน เดือน ปี 6 ธ.ค. 2560

หน้า 9

เรื่อง อนุรักษ์พลังงาน

ประหยัดพลังงาน: นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า พพ. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน ตามแผนอนุรักษ์พลังงานปี 58 -79 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 17 ล้านบาท มีเป้าหมายให้อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมทั่วประเทศปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบความร้อนเพื่อประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 17,110 ตันต่อปี ทั้งนี้ พพ. ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 30 แห่ง โดย พพ. จะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเข้าไปให้คำปรึกษาสำรวจ วิเคราะห์ ดำเนินการและติดตามประเมินผล มีระยะเวลา 4 เดือน.

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ แนวหน้า วัน เดือน ปี 6 ธ.ค. 2560 หน้า 7 เรื่อง อนุรักษ์พลังงาน

30โรงงานเข้าร่วมโปรเจกต์พพ. ปรับระบบประหยัดพลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า พพ. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน (Heat Facilitator) ตามแผนอนุรักษ์พลังงานพ.ศ.2558-2579 รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วงเงินประมาณ 17 ล้านบาท มีเป้าหมายให้อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมทั่วประเทศปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบความร้อนอย่างเป็นรูปธรรมคาดว่าจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานจากการลงทุนปรับปรุงระบบไม่น้อยกว่า 2.5 พันตันน้ำมันดิบเทียบเท่า(Ktoe) ต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO₂ ประมาณ 17,110 ตันต่อปี

โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 แห่งเรียบร้อยแล้ว จากนั้นพพ.จะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานเข้าไปดำเนินการให้คำปรึกษากับอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมในแต่ละแห่ง เพื่อสำรวจตรวจวัดการใช้พลังงานในระบบความร้อนรวมถึงวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน การปรับปรุงการอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อน ตลอดจนติดตามประเมินผลแห่งละไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง มีระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่อนุมัติรายชื่อสถานประกอบการหรือตามความเหมาะสมของมาตรการ

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน วัน เดือน ปี 6 ธ.ค. 2560 หน้า 6 เรื่อง อนุรักษ์พลังงาน

●พพ.เดินหน้าอนุรักษ์พลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า พพ.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 2558-79 เพราะพบว่าโรงงานและอาคารควบคุมบางส่วนขาดงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยปีงบประมาณ 2561 ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานวงเงินประมาณ 17 ล้านบาท มีเป้าหมายให้อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมทั่วประเทศปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบความร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ล่าสุด พพ.เปิดรับสมัคร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ขั้นตอนจากนี้ พพ.จะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานเข้าไปให้คำปรึกษากับอาคารควบคุม โรงงานควบคุมในแต่ละแห่ง เพื่อสำรวจตรวจวัดการใช้พลังงานในระบบความร้อน รวมถึงวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน